

Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe
và Dân số (CCIHP)

Số: 114./I – Thrive/ CCIHP

V/v Báo cáo kết quả họp về chuẩn bị triển
khai dự án ‘Tôi lớn mạnh’ (I-Thrive)

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân (UBND) Tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) và Ban Quản lý Dự án “Tôi lớn mạnh” xin gửi tới Quý Ủy ban lời chào trân trọng.

Chúng tôi đã nhận được công văn số 1527/ UBND-CS ngày 19/3/2019 trong đó UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Y tế chủ trì và phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan để thống nhất và tham mưu cho UBND Tỉnh về triển khai dự án “Phát triển dịch vụ phục hồi chức năng liên khoa trong chăm sóc trẻ khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển” (tên viết tắt: Tôi lớn mạnh (I -Thrive)) theo quy định.

Căn cứ trên nội dung công văn và kế hoạch thống nhất với Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 9/4/2019 đại diện Ban Quản lý dự án “Tôi lớn mạnh” đã tham dự cuộc họp tại trụ sở Sở Y tế Thừa Thiên Huế với sự chủ trì của Ts. Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở y tế cùng đại diện các Sở gồm Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và đại diện bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong cuộc họp, đại diện các Sở đã nghe Ban Quản lý dự án “Tôi lớn mạnh” trình bày về các mục tiêu và hoạt động của dự án, các đối tác tham gia triển khai dự án và lộ trình triển khai dự án trong năm 1. Đại diện các Sở đã đồng thuận về việc tiếp nhận và triển khai dự án “Tôi lớn mạnh” tại Tỉnh.

Căn cứ trên tinh thần trao đổi và thống nhất trong cuộc họp, CCIHP kính đề nghị UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế ra Quyết định đồng ý tiếp nhận và triển khai dự án trên địa bàn tỉnh, trong đó (1) cho phép đối tác đồng triển khai dự án Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) trực tiếp triển khai mục tiêu 1 của dự án cùng Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc có liên quan tại tỉnh; (2) chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập Ban điều hành hoạt động dự án Tôi lớn mạnh để điều phối triển khai các hoạt động dự án như mô tả trong Kế hoạch hoạt động dự án “Tôi lớn mạnh” tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, chúng tôi cũng xin phép UBND Tỉnh cho phép cùng phối hợp với Sở Y tế tổ chức cuộc họp Khởi động dự án, dự kiến vào ngày 25/4 với sự tham gia của đại diện các Sở, các đối tác và cơ quan Tài trợ (USAID).

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế để các hoạt động dự án sớm được triển khai tại Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi nhận:

UBND tỉnh

Sở Y tế, Sở Tài chính

Sở Ngoại Vụ, Sở Kế hoạch và đầu tư



Trân trọng cảm ơn,

Ts. Bs. Vũ Song Hà

Giám đốc Ban Quản lý Dự án

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số

Địa chỉ giao dịch: Nhà số 48, ngách 251/08 Nguyễn Khang, Hà Nội. ĐT: 02435770261